



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โทร. ๐ ๗๓๔๙ ๔๐๓๗ ต่อ ๑๒๗

ที่ ปน ๐๐๓๒.๓/๒๕๖๒

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตนำประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

ตามที่โรงพยาบาลกะพ้อ ได้กำหนดดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ผลการประเมินการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกะพ้อ ขออนุญาตนำประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานโรงพยาบาลกะพ้อ www.kaphohospital.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นางสาวเจอรอรอฮานา เจนู)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- อนุญาต

(นายถนัด อวารุลทัก)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ..โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ..

วัน/เดือน/ปี : ..๑ เมษายน ๒๕๖๒ ..

หัวข้อ: ..การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการ
ปฏิบัติงานราชการปฏิบัติงานราชการอยู่ในระดับดีเยี่ยมและดีมาก ..

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
.....ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานราชการอยู่ในระดับดีเยี่ยมและดีมาก ..

Linkภายนอก : www.kaphohospital.com

หมายเหตุ : ..
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
เจระอฮานา เจะนู
(นางสาวเจระอฮานา เจะนู)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้อนุมัติรับรอง
อนัด อวารุลหัก
(นายอนัด อวารุลหัก)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ
วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
อัสซั่ม บือแน
(นายอัสซั่ม บือแน)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



ประกาศโรงพยาบาลกะท้อ
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

โดยมีหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้อ ๙ (๖) ให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น โรงพยาบาลกะท้อ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นหรือดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายณัฐ อวารุหลักษณ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะท้อ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลกะท้อ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ระดับดีเด่น

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	
๑	นางสาวพนิตา	ปัญญาภานนท์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๒	นายนิอายุบ	นิเงาะ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๓	นางซาริตา	นิเงาะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๔	นางรัชนิกร	ยี่เฮง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕	นางยูไม่ติ๊ะ	มะจะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖	นางสาวมิสยะห์	มุซอ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗	นางสาวพสุดี	เพชรประดับ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘	นางซายีมี	รือสะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙	นางนุรีซัน	โต๊ะเต็น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐	นายรุสลัน	ลาเตะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๑	นางสาวมาลี๊ะ	มะแซ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๒	นางสาวนุรีแย	วามะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๑๓	นางสาวจิรารัตน์	เลิศกุลติลก	เภสัชกรชำนาญการ
๑๔	นางสีลมา	ซูฮอน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๕	นางสาวมลยา	ดาเลาะ	นายแพทย์ชำนาญการ
๑๖	นางสาวกัญญาพิมพ์	สะอะ	นายแพทย์ชำนาญการ
๑๗	นายถนัด	อวารุหลัก	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๑๘	นางสาวเจระฮานา	เจระนู	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ระดับดีมาก

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวมัสตูเราะห์ ตือราแม	เภสัชกรชำนาญการ
๒	นางสาวมารีเยาะ มะละ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓	นางซุลไบตะห์ เจงเงาะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔	นางนุยา ยามา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕	นางสาวมารีนี สแลแม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖	นางนุรีดา เป็ญเจ๊ะวัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗	นางพรีดา นวะกะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘	นางสาวนูรีมาน เจงแวง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๙	นางสาวอาสมะ ลีมี๊ะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๐	นางสาวรอกีเยาะ เฮาะมะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๑	นางสาวพารีซา อีหะไละ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒	นางสาวรุสส์ซียามี วานี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๓	นางสาวเจระอเมาะ นิมะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๔	นางสาวซัมนะห์ แรเฮ็ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๕	นางสาวอามีเนาะ มาหมะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๖	นางสาวต่วนฮาสิ์เมาะ ตงคอเมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๗	นางสาวต่วนชวยบะ สะบูโด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๘	นางสาวอาชมะ กาเจอร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๙	นางสาวอิบติซัน เจงและ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๐	นางสาวอุไมชะห์ คามี่	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๑	นางสาวนารีมา กะจี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๒	นางสาวนุรมา สแลแม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๓	นางสาววันนูเรีย มะแซ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๔	นายฮาบีนุเลาะ มะแซ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๕	นายมัรวาน กะจี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๖	นางสาวจัสมีลย์ สามี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๗	นางสาวเพาซียะห์ สะนิ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๘	นางสาวอามีเนาะ เจ๊ะซอ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๙	นางสาวซารีนา สนิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๐	นางอาบุร่า อารียา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๓๑	นางสาวชูโรณี ยูแม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๒	นางสาวซาริพีระ สากล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๓	นางสาวนุรฮัสมา โตะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๔	นายอัมรี สาม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๕	นางสาวกัรึมะห์ ดาจุตา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๖	นางสาวตวันชานีเยะ ลาดอ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๗	นางสาวชูไวย๊ะ สือรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๘	นางสาวมัสร่า อาแว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๙	นางสาวอุสนี เต็งโต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๐	นางนุรฮัยนี ซึบะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๑	นางสาวชูโรยา วายะโยะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๔๒	นายอนพัช หะยีสะมาแอ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๔๓	นางสาวชูโรยา เช็ง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๔๔	นายพิสุทธิ์ อำนวยพาณิชย์	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๔๕	นางสาวอาชานะห์ มาทีละ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๔๖	นายฮัสมีน วรพิทักษ์นนท์	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๔๗	นางสาวรอซึต๊ะห์ วะตะกี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๔๘	นางสาวโนรีชาน มะยิ	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
๔๙	นางสาวนุรฟิตรี ปาแย	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
๕๐	นางรอปีฮะ มาหะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕๑	นางสาวดลภัทร เฮเลน เจนเนอร์	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
๕๒	นางสาวปิ่นทึรา วิลัยธรรม	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
๕๓	นางสาวซุμμัยยะห์ เต็งและ	เภสัชกรปฏิบัติการ
๕๔	นายฮานาฟี เปาะจี	เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
๕๕	นายปรวีร์ ดายะ	เภสัชกรชำนาญการ
๕๖	นางสาวชูไฮนี วาเตะ	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
๕๗	นางสาวสุทริตา รอดทองอยู่	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ